



เล็บนอกจากจะเป็นอาวุธประจำตัวของสุนัขแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของพวกมันอีกด้วย โดยเฉพาะการวิ่ง เดิน ตะปบ หรือขุดคุ้ยหาสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นเจ้าของควรช่วยสุนัขดูแลเล็บให้สั้นและสะอาดอยู่เสมอด้วย เพราะถ้าหากเล็บของสุนัขยาวเกินไปจะทำให้สุนัขเดินเหินไม่สะดวก และตามมาด้วยอาการปวดที่บริเวณฝ่าเท้า ที่อาจนำโรคร้ายอื่น ๆ มาให้กับสุนัขได้

ในวันนี้กระปุกดอทคอมอยากจะชวนเจ้าของสุนัขทุกคนมาเรียนรู้เทคนิคการตัดแต่งเล็บ เก็บเอาไว้ใช้กับสุนัขของคุณ

1. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม

อุปกรณ์สำหรับตัดเล็บสุนัขมีแค่เพียงกรรไกรตัดเล็บเท่านั้น แต่ทั้งนี้เชื่อว่าการตัดเล็บสุนัขจะง่ายเหมือนกับตัดเล็บคน

ดังนั้นควรเตรียมอุปกรณ์สำหรับคลายเครียดให้กับพวกมันด้วย อย่างเช่น ของเล่น หรือขนม เอาไว้หลอกล่อดึงดูดความสนใจของพวกมัน ก่อนทำการลงมือตัดเล็บให้กับสุนัข พร้อมกับเตรียมแป้งข้าวโพด หรือผงห้ามเลือด เอาไว้หยุดเลือดสุนัขในกรณีที่คุณตัดเล็บสั้นจนเกินไปด้วย

2. ผ่อนคลายความเครียดให้กับสุนัข

เล่นกับสุนัขสักพักด้วยการนำขนมมาให้กิน หรือเอาของเล่นมาให้พวกมันรู้สึกละบายใจเสียก่อน

จากนั้นจัดท่าทางของสุนัขให้อ่อนหรือนิ่งในท่าที่สบายที่สุดแล้วจับเท้าของสุนัขมาวางบนมือของคุณ หากพวกมันดึงมือกลับแสดงว่าท่านั้นยังไม่สบายตัว ดังนั้นลองปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จนกว่าพวกมันสามารถวางเท้าบนฝ่ามือของคุณได้นาน

3. ส่องและลงมือตัด

เมื่อสังเกตดี ๆ จะเห็นว่าเล็บของสุนัขแบ่งออกเป็น 2 สี ทั้งนี้ส่วนที่คุณสามารถตัดออกได้คือ เล็บสีอ่อนเพราะเป็นบริเวณที่ไม่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยง ในกรณีที่สุนัขของคุณมีเล็บสีดำตัดออกเฉพาะส่วนที่เป็นเล็บเก่าก็พอ วิธีการตัดควรวางกรรไกรตัดเล็บทำมุมเฉียงออกมาจากเล็บประมาณ 45 องศา หากไม่สามารถทำได้ในครั้งเดียวเปลี่ยนมาใช้วิธีการเล็มออกทีละน้อยแทน ทั้งนี้หากคุณไม่ยอมทำให้สุนัขเจ็บควรตัดเล็บ หลังจากอาบน้ำเสร็จใหม่ ๆ เพราะในช่วงนี้เล็บกำลังอ่อนตัว และตัดง่ายกว่าช่วงอื่น ๆ

4. ทำความสะอาดนิ้ว

ในระหว่างที่คุณตัดเล็บควรสังเกตและตรวจเช็คความสะอาดระหว่างขอกนิ้วและอุ้งเท้าด้วย หากมีสิ่งสกปรกติดอยู่ให้ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดทำให้สะอาดเสียก่อน หลังจากตัดเล็บเสร็จแล้วจัดการตะไบตกแต่งขอบเล็บให้เรียบร้อย หากระหว่างการตัดเล็บสุนัขมีเลือดออกให้ใช้แป้งข้าวโพดหรือผงห้ามเลือดทึงไว้สักพักแล้วค่อยจับสุนัขของคุณกลับมาตัดเล็บอีกครั้ง

ไม่น่าเชื่อว่าส่วนเล็ก ๆ อย่างเล็บเท้าของสุนัขมีผลต่อการใช้ชีวิตของพวกมันเหมือนกัน เพราะถ้าหากปล่อยให้เล็บสุนัขยาวเกินไป จะทำให้สุนัขเดินเหินได้ไม่คล่องตัว และถ้าหากทิ้งเอาไว้นาน ๆ โดยไม่มีการตัดแต่งเล็บให้สั้น อาจทำให้สุนัขของคุณเกิดอาการนิ้วคุดหรือนิ้วห่างออกจากได้ และจะมีผลมากกับสุนัขที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะ เพราะแรงกดจากน้ำหนักตัวสามารถทำให้เล็บฉีกขาดและเกิดหนองได้เลย ทั้งนี้อาจรุนแรงกลายเป็นแผลเรื้อรังได้ เพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมตัดเล็บให้กับสุนัขของคุณด้วยนะคะ